

01	แผนงาน : 01 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
	ผลผลิต : 01 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
	งาน/โครงการ : 01 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
02	แผนงาน : 02 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
	ผลผลิต : 01 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
	งาน/โครงการ : 01 การบริหารจัดการด้านสังคมศาสตร์
	งาน/โครงการ : 02 โครงการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
	งาน/โครงการ : 03 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์
	งาน/โครงการ : 04 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์
	งาน/โครงการ : 05 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
	งาน/โครงการ : 06 การดำเนินงานตามภาระงานของหน่วยงานด้านสังคมศาสตร์
	งาน/โครงการ : 07 การพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพด้านสังคมศาสตร์
	ผลผลิต : 02 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	งาน/โครงการ : 01 การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	งาน/โครงการ : 02 โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	งาน/โครงการ : 03 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	งาน/โครงการ : 04 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	งาน/โครงการ : 05 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	งาน/โครงการ : 06 การดำเนินงานตามภาระงานของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	งาน/โครงการ : 07 การพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
L.2	ผลผลิต : 03 ผลงานการให้บริการวิชาการ
	งาน/โครงการ : 01 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
	งาน/โครงการ : 02 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการ งานวิจัย กับการเรียนการสอน
	งาน/โครงการ : 03 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
	งาน/โครงการ : 04 การบริหารจัดการงานวิจัยของคณะฯ
	งาน/โครงการ : 05 การพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
	ผลผลิต : 04 ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม
	งาน/โครงการ : 01 โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

<b>03</b>	<b>แผนงาน : 03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน</b>
	ผลผลิต : 01 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
	งาน/โครงการ : 01 โครงการพัฒนาท้องถิ่น
	งาน/โครงการ : 02 โครงการผลิตและพัฒนาครู
	งาน/โครงการ : 03 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
	งาน/โครงการ : 04 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
	ผลผลิต : 02 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	งาน/โครงการ : 01 โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
	งาน/โครงการ : 02 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	งาน/โครงการ : 03 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
	งาน/โครงการ : 04 โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
<b>04</b>	<b>แผนงาน : 04 แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม</b>
	ผลผลิต : 01 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
	งาน/โครงการ : 01 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
	ผลผลิต : 02 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
	งาน/โครงการ : 01 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
	ผลผลิต : 03 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
	งาน/โครงการ : 01 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ